

# GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNG

## Thần Ký ức Mnemosyne và các nàng thơ Muse: Vai trò của Trí nhớ trong Giáo dục

Những hiểu biết từ thần thoại Hy Lạp  
về cách tiếp cận giáo dục

Walker Larson

**T**rong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Ký ức Mnemosyne là mẹ của chín nữ thần Muse (hay còn gọi là chín nàng thơ). Chín nàng thơ đại diện cho nghệ thuật và khoa học. Những câu chuyện ngụ ngôn thi vị của Hy Lạp thường chỉ dạy những điều đúng đắn và quan trọng về các lý niệm được nhân cách hóa.

Trong các câu chuyện về những vị Thần này, người Hy Lạp muốn truyền đạt theo cách rất chân thực rằng ký ức là nơi tạo ra và bảo tồn tri thức cũng như văn hóa của nhân loại – và nói rộng hơn, đó là giáo dục.

### Tính chân thực của Thần thoại

Tôi nghĩ rằng sự hiện đại của chúng ta, tư duy hậu cách mạng khoa học, đã dễ dàng loại bỏ thần thoại, chẳng hạn như thần thoại Hy Lạp. Quan điểm cho rằng thần thoại thiếu tính khai sáng và không thú vị, thần thoại không có thật và không thể đo đếm được theo đúng nghĩa đen, kiểu như chiếc lá có các thành phần hóa học mới là thật. Tuy nhiên, như tác giả James Sale gần đây đã nêu trên The Epoch Times rằng, thần thoại khám phá và giải thích những phương diện có tính thực tế còn sâu sắc hơn những gì có thể dễ dàng định lượng được. Những sự thật đó là bất biến, vượt thời gian, siêu việt, và thường là bí ẩn.

Thần thoại hay thơ ca có thể cho chúng ta biết nhiều hơn về bản tính con người, tình yêu thương, cái chết, chiến tranh, định mệnh, vẻ đẹp, và nhiều điều tương tự hơn những phân tích mà khoa học có thể làm. Những điều thực tế như vậy định hình nên các giá trị cốt lõi, tinh hoa trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, tư duy thần thoại hay thi ca, thay vì “vô hình”, thì ở một góc độ nào đó lại thực tế hơn các số liệu đơn thuần hay những sự thật dễ thấy. Chúng ta có thể cho rằng các câu chuyện thần thoại và thơ ca ví đại là “siêu thực” bởi vì chúng đề cập đến những sự thật quan trọng, phổ quát, vượt thời gian, và bí ẩn nhất về sự tồn tại của chúng ta.

### Trí nhớ, Nghệ thuật, Khoa học, và Giáo dục

Câu chuyện về nữ thần Mnemosyne thuộc dòng Titan cũng vậy. Bà sinh cho Thần Zeus chín ái nữ (chín nàng thơ). Trong quan niệm của người Hy Lạp, mỗi nàng thơ sẽ truyền cảm hứng và chỉ dẫn cho một bộ môn nghệ thuật hoặc khoa



▲ Bức tranh “Mnemosyne” của họa sĩ Dante Gabriel Rossetti, vẽ khoảng năm 1876-1881.

học nhất định. Theo danh sách được biết đến phổ biến nhưng chưa xác thực thì lần lượt như sau: nàng Calliope (đại diện cho lịch sử), nàng Erato (đại diện cho thơ ca tình yêu), nàng Euterpe (đại diện cho âm nhạc), nàng Melpomene (đại diện cho bi kịch), nàng Polymnia (đại diện cho thánh thi), nàng Terpsichore (đại diện cho vũ đạo và ca hát), nàng Thalia (đại diện cho hài kịch), và nàng Urania (đại diện cho thiên văn học).

Sử thi của Hy Lạp luôn bắt đầu bằng lời khẩn cầu nữ thần Muse, thi nhân đưa ra lời cầu nguyện xin Thần Calliope ban cho họ nguồn cảm hứng thi ca để kể câu

chuyện của mình.

Việc người Hy Lạp khắc họa nghệ thuật và khoa học bằng cách nhân cách hóa nó cho ta thấy mối liên kết không thể tách rời giữa chúng và trí nhớ. Và nếu việc giáo dục chủ yếu bắt đầu từ những môn như được liệt kê ở trên, thì về cơ bản giáo dục vẫn phụ thuộc vào ký ức.

Vậy bản chất mối liên hệ giữa ký ức, tri thức, nghệ thuật, và giáo dục này là gì? Tôi nghĩ câu chuyện ngụ ngôn Hy Lạp này có thể được hiểu theo hai ý chính: Đầu tiên, rõ ràng là ở mức độ thực tế, chúng ta không thể hiểu hoặc học được gì mới nếu không có trí nhớ.

Xem tiếp **trang 3**







# Món bò kho của người Việt

Jennifer McGruther

Với hương thơm của hoa hồi, quế, sả, và lá chanh, công thức chế biến món bò kho theo kiểu người Việt này giúp bạn có bữa ăn thơm ngon khi tiết trời trở lạnh. Những miếng thịt bò mềm

và những khoanh cà rốt có vị ngọt khiến món này trở thành bữa tối tuyệt vời. Hãy thưởng thức với bánh mì baguette cùng nhiều loại rau thơm tươi kèm ớt hiểm.

Nam Anh biên dịch

## MÓN BÒ KHO

**KHẨU PHẦN: 6 NGƯỜI**

### Nguyên liệu chế biến thịt bò

- 2 1/2 pound (~ 1.1 kg) thịt nạc vai bò, cắt hình khối nhỏ
- 2 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương
- 4 cây sả, chỉ lấy phần lõi bên trong, băm nhuyễn
- 2 muỗng canh gừng bào sợi
- 4 tép tỏi, băm nhỏ
- 2 muỗng canh đường dừa (coconut palm sugar)
- 1 muỗng cà phê muối biển hạt mịn

### Nguyên liệu chế biến dầu điều (tùy thích)

- 3 muỗng canh dầu bơ (hoặc loại dầu có hương vị trung tính khác)
- 1 muỗng canh hạt điều màu

### Nguyên liệu chế biến nước bò kho

- 4 củ hành tím cỡ vừa, thái mỏng

- 1/4 cup sốt cà chua
- 3 cup nước hầm xương
- 2 cup nước dừa
- 2 trái ớt hiểm
- 2 hoa hồi
- 1 thanh quế
- 2 lá chanh Thái
- 3 củ cà rốt lớn, cắt khoanh

### Nguyên liệu trang trí

- Húng quế
- Chanh, cắt làm tư
- Ngò
- Bạc hà
- Ớt hiểm, xắt nhỏ

Uớp thịt bò: Cho thịt nạc vai bò đã cắt hình khối vào tô trộn cỡ vừa, sau đó thêm nước mắm, bột ngũ vị hương, sả băm nhỏ, gừng bào sợi, tỏi, đường dừa, và muối vào tô. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện, và để hỗn hợp này sang một bên trong khi



bạn chuẩn bị dầu điều.

Chuẩn bị dầu điều: Đun nóng nồi loại Dutch Oven [thành dày và có nắp, thường bằng gang, gốm, nhôm, sứ] trên lửa vừa, và cho dầu vào nồi. Cho hạt điều màu vào nồi, đảo đều và thắng dầu điều khoảng 3 phút, sau đó lược bỏ hạt điều màu. Để dầu trở lại vào nồi.

Chuẩn bị nước bò kho: Chia thịt bò thành từng phần, xào thịt đã ướp cho đến khi các mặt chuyển sang màu nâu – khoảng 6 phút. Dùng muỗng có rãnh vớt thịt bò đã chín ra khỏi chảo.

Cho hành tím vào chảo, và phi hành cho đến khi có mùi thơm, khoảng 4 phút. Tiếp theo, cho thịt bò trở lại vào nồi, thêm sốt cà chua và trộn đều. Tiếp tục nấu thêm 1 đến 2 phút nữa.

Đổ nước hầm xương và nước dừa vào nồi, chú ý cạo sạch những vết nâu còn dính trên đáy nồi. Cho ớt hiểm, hoa hồi, và lá chanh vào nồi. Giảm lửa xuống mức trung bình-thấp và hầm trong 1 tiếng.

Sau 1 tiếng, cho cà rốt vào nồi, trộn đều, tiếp tục nấu mà không đậy nắp, trong 30 đến 45 phút nữa, hoặc nấu cho đến khi cà rốt và thịt bò mềm và nước dùng hơi sánh lại. Sau đó, nêm muối cho vừa khẩu vị, rồi vớt hoa hồi, quế, và lá chanh ra khỏi nồi.

Thưởng thức món bò kho khi còn nóng cùng nhiều loại rau thơm tươi và ớt hiểm xắt nhỏ. Cho bò kho còn dư vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh tối đa 5 ngày.

## Xu hướng thiết kế nội thất năm 2024 xoay quanh phẩm cách và cá tính

Giống như thời trang, xu hướng thiết kế nội thất mỗi năm đều thay đổi. Hãy khiến ngôi nhà của bạn trở nên trang nhã và ấm cúng để đón năm mới

Kaitlyn Keegan

Từ Hartford Courant

Năm nay là một năm khá sôi nổi trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Khi những ngôi nhà được thanh lý khỏi thị trường chỉ trong vài phút sau khi niêm yết và những chủ nhà mới tìm cách xoay sở với diện mạo ngôi nhà mà họ mong muốn, thì năm 2023 được đánh dấu bằng những thiết kế màu trắng, đơn giản cùng với phong cách tối giản (minimalism), gỗ ốp tường shiplap và đồ nội thất theo xu hướng.

Giới thiết kế có những thay đổi bất ngờ cho năm 2024, khi đưa người ta bước vào kỷ nguyên thạch anh, đồ nội thất phong cách cổ điển, giấy dán tường, các kiểu nội thất theo phong cách ấm cúng tách biệt cùng các tông màu và thiết kế nổi bật. Nhà thiết kế Sharon McCormick của Công ty Thiết kế Sharon McCormick chia sẻ một số mẹo về xu hướng phổ biến và không phổ biến trong năm mới này.

### Xu hướng phổ biến cho năm 2024

Trong nhà bếp, tất cả mọi thứ đều xoay quanh thạch anh. Đá thạch anh và các bề mặt kệ bếp bằng thạch anh trở nên phổ biến hơn so với đá granite, đá cẩm thạch hoặc gỗ công nghiệp phủ Laminate. Gạch thạch anh chiếm vị trí hàng đầu về lựa chọn màu sắc, độ bền và khả năng chống trầy xước.

Miễn là thiết kế trong nhà bếp, thì các tủ bếp vân gỗ, nhất là gỗ sồi trắng, hoặc các tủ bếp có màu sắc rực rỡ đang chiếm ưu thế trước những nhà bếp toàn màu trắng trong vài năm qua. Các mẫu máy hút mùi nổi bật cũng tạo nên sự khác biệt to lớn. Các quầy thức uống để pha cà phê, sinh tố hoặc quầy rượu cũng trở nên phổ biến nếu bạn có đủ không gian.

Một thay đổi lớn nữa là chuyển từ cách bố trí không gian mở sang các gian phòng được phân chia theo kiểu truyền thống hơn. Sức lôi cuốn của những không gian nhỏ và gắn gũi hơn bắt đầu cùng với đại dịch, và xu hướng



▲ Gạch thạch anh chiếm vị trí hàng đầu về lựa chọn màu sắc, độ bền và khả năng chống trầy xước.

này ngày càng trở nên phổ biến. Những không gian ấm cúng, nuôi dưỡng hơn đang chiếm ưu thế trước những thiết kế [không gian] mở rộng.

Để trang trí các gian phòng, hãy nghĩ đến phong cách cổ điển. Việc tân trang và mua lại những món đồ cổ trở nên rất thịnh hành. Điều này giúp đồ nội thất không bị vứt bỏ ngoài bãi phế liệu, và cũng mang lại nét đặc sắc cho ngôi nhà. Đối với vật dụng cổ điển, năm 2024 sẽ mang lại những đường cong. Các thiết kế uốn cong trong đồ nội thất và đèn đang chiếm ưu thế trong năm nay. Hãy nghĩ đến đồ nội thất bằng gỗ có những đường gợn sóng để tăng thêm sự lôi cuốn cho căn phòng.

Khi bày biện đồ đạc trong phòng, hãy áp dụng phong cách tối đa (maximalism) nhưng không lộn xộn. Điều này làm hài lòng ý muốn có không gian ấm cúng. Hãy trang trí phụ kiện nhiều nhất như mình muốn, nhưng bạn đừng để đồ đạc quá lộn xộn hoặc quá nhiều, đặc biệt là trong những căn phòng nhỏ hơn.

Cũng đã đến thời điểm để bạn nghĩ đến màu sắc, vải và giấy dán tường. Các họa tiết nổi bật, nhất là các loại vải kẻ sọc và ca rô, rất được ưa chuộng. Năm nay, các nhà thiết kế cũng yêu thích các mẫu hoa văn kiểu bàn cờ cùng tua rua, đường viền, dây bện và dây tròn để trang trí cửa sổ và tấm nệm bọc ghế.

Trên bảng vòng tròn màu sắc, những màu trung tính chiếm ưu thế so với màu xám. Hãy nghĩ đến những tông màu ấm như màu be, màu nâu vàng, màu kem, màu nâu, màu caramel, màu hổ phách, màu mật ong và vàng bơ. Bên cạnh màu trung tính, màu xanh lam sẽ là tông màu chủ đạo. Các tông màu rực rỡ, đặc biệt là màu xanh lam pha xanh lục sẫm (teal) và màu xanh nước biển (aqua), rất phổ biến cùng với màu

tím, màu đỏ và các màu xanh lục đất.

Về mặt ánh sáng, thì thiết kế chiếu sáng phân lớp rất phổ biến. Điều này có thể hoàn tất với những chiếc đèn chùm điêu khắc nổi bật, đèn ốp tường, đèn nghệ thuật, đèn trần trang trí và thiết bị cố định làm bằng vật liệu tự nhiên như mây tre, liễu gai và da. Nếu phải thiết kế đèn nằm ẩn trong trần, thì bạn nên sử dụng đèn LED.

Bất cứ đồ đạc nào thêm nét đặc sắc cho căn phòng đều là xu hướng thịnh hành. Thiết kế này có thể là tấm ốp hoặc chỉ trang trí tường, hoặc thiết kế tùy chỉnh và theo ý cá nhân. Một xu hướng chủ đạo sắp tới cho năm 2024 là trang trí trần nhà. Bạn có thể hoàn thiện phong cách này với sơn màu, đường chỉ, giấy dán tường hoặc đồ gỗ. Sử dụng giấy dán tường cho trần nhà



▲ Trong phòng ngủ, thiết kế phân lớp là xu hướng chủ đạo. Hãy trải nhiều lớp khăn trải giường và sử dụng gối, tấm phủ mỏng, tấm bọc đồ nội thất, giấy dán tường, tác phẩm nghệ thuật, đèn, các màu sắc theo tâm trạng và các chụp đèn trang trí.

ư? Đừng vậy! Giấy dán tường cũng có thể được dùng để tạo nên những bức tranh tường nhằm mang thế giới bên ngoài vào trong nhà.

Có phải bạn đã ra ngoài và mua nhiều đồ đạc mang phong cách thiết kế giữa thế kỷ hiện đại (mid century modern) dù đó là xu hướng của năm ngoái hoặc năm kia không? Mặc dù phong cách thiết kế giữa thế kỷ hiện đại đang dần lỗi thời, nhưng bạn có thể kết hợp những phong cách khác với đồ đạc hiện có để tạo nên một diện mạo chiết trung hơn.

Trong phòng ngủ, thiết kế phân lớp là xu hướng chủ đạo. Hãy trải nhiều lớp khăn trải giường và sử dụng gối, tấm phủ mỏng, tấm bọc đồ nội thất, giấy dán tường, tác phẩm nghệ thuật, đèn, các màu sắc theo tâm trạng và các chụp đèn trang trí. Hãy tận hưởng niềm vui với những thứ này. Bên ngoài phòng ngủ, nếu bạn có chỗ rộng rãi, thì phòng thay đồ đang ngày càng trở nên phổ biến. Bạn có thể thay trang phục trong phòng thay đồ. Căn phòng này là một giải pháp để bạn dọn dẹp những vật dụng không cần thiết ra khỏi phòng ngủ.

### Những xu hướng lỗi thời năm 2023

Những xu hướng khác không còn phổ biến nữa gồm có các bề mặt kệ bằng đá granite, thiết kế mặt bàn theo không gian mở và phong cách tối giản.

Một trong những thay đổi lớn nhất là đồ nội thất thịnh hành hoặc đồ nội thất giá rẻ, dễ hỏng và chỉ dùng được trong thời gian ngắn. Đó là những món đồ dễ bị đưa đến bãi phế liệu. Việc theo đuổi độ bền khiến ngành công nghiệp đồ nội thất chạy theo xu hướng này không còn được ưa chuộng nữa.

Bên trong, có một số khía cạnh thiết kế mà bạn sẽ không thường thấy – như đồ nội thất hình hộp, bức tường tạo điểm nhấn, đồ nội thất đồng bộ, đèn âm trần và bốn tấm cỡ lớn.

Cùng với sự theo đuổi thiết kế mang tính cá nhân hơn, các phòng ngủ kiểu khách sạn bóng bẩy, nguyên mẫu, ốp gỗ shiplap và trung lập cũng không được ưa chuộng nữa.

Nhìn chung, các xu hướng sắp tới sẽ là tận hưởng niềm vui với thiết kế ngôi nhà của bạn. Hãy đưa cá tính của bạn vào ngôi nhà của mình. Bạn đừng ngại về sắc màu hoặc kết cấu.

Tribune News Service

Bản quyền 2023 Hartford Courant.

Truy cập tại [courant.com](http://courant.com). Do Tribune Content Agency, LLC. phân phối.

Lê Đào biên dịch